

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๕๖



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๗๓
ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย โดยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีสถานการณ์ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ หนองคาย ยะลา และนครศรีธรรมราช) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และสุโขทัย)

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดอุทกภัย ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ อาชีพ ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล หากอุทกภัยคลี่คลายลง ให้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทีมช่างในพื้นที่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว

๒. กรณีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดอุทกภัยให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามการรายงานข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัด และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง
อนึ่งกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยให้รวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนตามแบบสำรวจการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ ส่งให้จังหวัดทราบทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ต่อไป



QR Code "ช่องทางการจัดส่งรายงาน"

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

ผู้ประสานงานนายกริชชฎา จันทร์รวมสุข นสท.ชก. ๐๖๔ ๗๔๒๔๘๐๒

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมพันธ์ผล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นว.ส.ล.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๑๗๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 3265
วันที่ 30 ส.ค. 2567
เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ (QR-Code) จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย โดยระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีสถานการณ์ในพื้นที่ ๑๓ จังหวัด (เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุดรธานี ระยอง ภูเก็ต ยะลา และนครศรีธรรมราช) ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ ๕ จังหวัด (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และสุโขทัย)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดอุทกภัย ให้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ อาทิ ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล หากอุทกภัยคลี่คลายลง ให้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งจัดทีมช่างในพื้นที่ โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว

๒. กรณีพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดอุทกภัย ให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามการรายงานข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เน้นระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้เจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ๒๔ ชั่วโมง

อนึ่ง กรณีจังหวัดที่เกิดอุทกภัย ให้รวบรวมข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตามแบบสำรวจการให้ความช่วยเหลือประชาชนฯ (QR-Code) ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spkbct2021@gmail.com ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกิ่งพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ฝ่ายประสานงาน น.ส.ศิริรา กองควบคุม ๐๘๑๐๒๑๒๗๕๕๕

แบบสำรวจการให้ความช่วยเหลือประชาชน

